

ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลามตอบจดหมายเลขาธิการขบวนการปฏิวัติอิสลามีย์แห่งปาเลสไตน์ - 15 /Aug/ 2022

ท่านอยาตุลลอฮ์ คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ได้ตอบจดหมายของนายชียาด อัลนัคคาละห์ เลขาธิการขบวนการปฏิวัติอิสลามีย์แห่งปาเลสไตน์ โดยท่านผู้นำถือว่า การยื่นหยัดต่อสู้อย่างกล้าหาญของขบวนการปฏิวัติอิสลามีย์ เป็นสาเหตุที่ทำให้มีการยกระดับฐานภาพของขบวนการนี้ในการต่อสู้และเป็นการทำลายกลอุบายที่หลอกลวงระบอบรัฐเดือนไซออนิสต์ รวมทั้งการบดขยี้จมูกของรัฐเดือนให้จมลงในพื้นดิน โดยท่านได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของกลุ่มต่างๆของชาวปาเลสไตน์ และท่านได้ตั้งข้อสังเกตว่า “ศัตรูที่ปล้นสะดมกำลังพบกับความอ่อนแอ ในขณะที่การยื่นหยัดต่อสู้อันกล้าหาญของชาวปาเลสไตน์ก็กำลังจะมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากยิ่งขึ้น”

เนื้อหาของคำตอบจดหมายของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ด้วยพระนามแห่งอัลลอฮ์ พระผู้ทรงกรุณาปราณียิ่งเสมอ

ถึงน้องชาย นักต่อสู้ นายชียาด อัลนัคคาละห์

สลามุน อะลัยกุม

ข้าพเจ้าได้รับจดหมายอันทรงเกียรติและมีข่าวดีของท่านแล้ว ขอวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าทรงตอบแทนคุณงามความดีให้แก่ท่าน ขอให้ประชาชาติที่ภาคภูมิใจได้รับชัยชนะครั้งสุดท้ายและขอให้ประชาชาติชาวปาเลสไตน์ที่กดขี่ข่มเหงได้รับการปลดปล่อยอันไฉไลด้วยเถิด

เหตุการณ์ครั้งล่าสุด ได้สร้างความภาคภูมิใจเป็นสองเท่าให้กับขบวนการปฏิวัติอิสลามีย์แห่งปาเลสไตน์และทำให้มีการยกระดับฐานภาพของปฏิวัติอิสลามีย์ในการขับเคลื่อนเพื่อการยื่นหยัดต่อสู้อันรุ่งโรจน์ของประชาชาติชาวปาเลสไตน์ พวกท่านทั้งหลายด้วยกันกับการยื่นหยัดต่อสู้อย่างกล้าหาญ ได้ทำลายกลอุบายที่หลอกลวงของระบอบรัฐเดือนที่ปล้นสะดม พวกท่านได้พิสูจน์แล้วว่า พวกท่านสามารถบดขยี้ศัตรูให้ราบเป็นหน้ากลองได้ด้วยกับทุกภาคส่วนของขบวนการยื่นหยัดต่อสู่นี้เพียงลำพัง และพวกท่านทั้งหลายสามารถแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับการต่อสู้ของประชาชาติปาเลสไตน์ ด้วยการเชื่อมความสัมพันธ์กับการต่อสู้ของเขตนวนกาซากับเขตเวสแบงก์ และกองกำลังการต่อสู้ต่างๆด้วยการสนับสนุนของพวกเขาในการขับเคลื่อนเพื่อการปฏิวัติ ให้ศัตรูที่ชั่วร้ายและหลอกลวงได้เห็นความเพียรพยายามทั้งหมดของกลุ่มต่างๆของปาเลสไตน์ในดินแดนปาเลสไตน์ทั้งหมด ที่จะต้องรักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้ เพราะศัตรู ผู้ปล้นสะดมนั้นกำลังจะพบกับความอ่อนแอ ขณะที่การยื่นหยัดต่อสู้อันกล้าหาญของประชาชาติชาวปาเลสไตน์ก็กำลังจะมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากยิ่งขึ้น และไม่มีอาณาเขตและพลาณาภพใดนอกจาก ด้วยอาณาเขตของอัลลอฮ์ และพวกเรานั้นยืนเคียงข้างอยู่กับพวกท่านตลอดไป

วัสสลามุอะลัยกุม และพันธสัญญายังคงอยู่

ชัยยิดอะลี คาเมเนอี

20 มรุดอด 1401

11 สิงหาคม 2022

นายชียาด อัลนัคคาละห์ ได้เขียนไว้ในจดหมายของเขา โดยชี้ให้เห็นถึงการเข้าร่วมของเหล่านักต่อสู้ ชาวปาเลสไตน์อย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขบวนการปฏิวัติอิสลามีย์ และสาขาการทหารของซารายาอัลกุดส์ (กองกำลังอัลกุดส์) ทั่วปาเลสไตน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตนวนกาซ่าและเขตเวสแบงก์ โดยเขาได้ตั้งข้อสังเกตว่า

“ด้วยกับการเข้าประจำการของกองพันทั้งหลายของขบวนการต่อสู้ จะไม่มีวันใดที่ผ่านไป นอกจากจะมีการปะทะกันกับรัฐเดือนไฮอนิสต์ในเวสต์แบงก์”

เลขาธิการขบวนการญิฮาดอิสลามีย์ ได้กล่าวอธิบายในจดหมายของเขาเกี่ยวกับสถานการณ์ในเขตฉนวนกาซ่า ด้วยการยืนยันอย่างทรงพลังในพื้นที่นี้ จากการเผชิญหน้ากับรัฐเดือนไฮอนิสต์ และเขายังได้ชี้ถึงการปะทะเมื่อสามวันที่ผ่านมา โดยเขากล่าวเสริมว่า “เราเรียก การปะทะกันเหล่านี้ว่า วะฮ์ดะฮ์ อัชชาฮาด (ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในภาคสนาม) เพื่อเน้นย้ำถึงความจำเป็นเอกภาพของประชาชนของเราในการเผชิญหน้ากับศัตรูที่ใช้พลังอำนาจทั้งหมดและการสมรู้ร่วมคิดของพวกเขาเพื่อพยายามทำลายเอกภาพนี้”

นายชียาด อัลนัคคาละห์ ยังได้เน้นย้ำว่าในสงครามครั้งนี้ ดินแดนปาเลสไตน์ที่ถูกยึดครองทั้งหมดอยู่ภายใต้พิสัยของชีปนาฎของขบวนการญิฮาดต่อสู้ญิฮาดอิสลามีย์ โดยเขากล่าวว่า “การต่อสู้ครั้งนี้ ได้ทำให้การประเมินการของระบอบรัฐเดือนไฮอนิสต์เป็นโมฆะ โดยสภาพที่ว่า ภายในระยะเวลาสามวัน จะต้องร้องขอการหยุดยิงและยอมรับเงื่อนไขของขบวนการญิฮาดต่อสู้ญิฮาดอิสลามีย์”

เลขาธิการขบวนการญิฮาดอิสลามีย์ ถือว่า แผนการร้ายของศัตรูเพื่อสร้างความแตกแยกระหว่างกองกำลังของการญิฮาดต่อสู้ญิฮาดอิสลามีย์ โดยเขากล่าวเสริม “พวกเขาประกาศว่า เป้าหมายของสงคราม คือ การต่อสู้กับขบวนการญิฮาดอิสลามีย์ แต่ทว่า ญิฮาดอิสลามีย์ ด้วยการต่อสู้ที่ทรงพลังและความกล้าหาญได้สร้างความประหลาดใจและการสนับสนุนของกองกำลังของการญิฮาดต่อสู้ญิฮาดอิสลามีย์ทั้งหมดในภูมิภาคและในโลก และได้รับการอนุมัติและการสนับสนุนโดยประชาชนชาวปาเลสไตน์และองค์กรแห่งการญิฮาดต่อสู้ญิฮาดอิสลามีย์ทั้งหมดโดยมีขบวนการฮามาสเป็นแกนหลัก”

เลขาธิการขบวนการญิฮาดอิสลามีย์ ถือว่า ความสำเร็จของการญิฮาดต่อสู้ญิฮาดอิสลามีย์ จะเป็นบทนำไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของชาติปาเลสไตน์ในอนาคต และกล่าวขอบคุณต่อบทบาทของขบวนการอิชบูลลอฮ์ ภายใต้การชี้นำของชัยิด ฮะซัน นัศรุลลอฮ์ ตลอดจนการสนับสนุนและการรับรองของอิหร่านในทุกมิติ ด้วยการชี้แนะของท่านผู้นำสูงสุดการปฏิวัติอิสลาม โดยเขาได้ตั้งข้อสังเกตว่า “หากปราศจากการสนับสนุนและการญิฮาดอย่างต่อเนื่องของพวกท่าน ชัยชนะครั้งนี้และชัยชนะในอดีตนี้ จะไม่เกิดขึ้น”